

สาร

สารานุกรมสุขอนามัย

ใกล้ชีวิตชาวอุทัย ห่วงใยสุขภาพ



ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2554



แนวทางการปฏิบัติงานของ
นพ.พุลสิทธิ์ ศีตสาร
นพ.สสง.อุทัยธานี [อ่านต่อหน้า 3](#)

รากฐานที่ต้องรีบเสริม [อ่านต่อหน้า 3](#)





รากฐานที่ต้อง รับเสริม

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้ให้สังคมไทยได้เห็น ปัญหาสำคัญเร่งด่วน ที่ประเทศไทยต้องรีบทำการแก้ไข เพื่อไม่ให้ ปัญหาเกิดการขยายตัวสร้างผลกระทบไปมากกว่าที่เป็นอยู่ ก็คือ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาภาวะโลหิตจางและการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ สังคมไทย และบุคลากรสาธารณสุขก็กระเพื่อม ตื่นตัวขึ้นในทันที

ข้ามจากระดับนโยบายคือกระทรวงสาธารณสุข มาถึงระดับจังหวัดอย่างที่อุทัยธานีของเรา ทางจังหวัดเองได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพัฒนาแนวทางแก้ไข โดยได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน คือ ตั้งแต่ชั้น ป.5 ขึ้นไป หรืออายุ 10-19 ปี โดยให้สำรวจและรวบรวมข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งจังหวัด

หัวข้อที่ยกขึ้นมาสู่ประเด็นคือ **"รู้จักรัก รู้จักป้องกัน"** สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยกระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และใช้เครื่องมือสำคัญคือกิจกรรม TO BE NUMBER ONE สำหรับการรณรงค์ในสถานศึกษา เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชน เช่น วิทยุชุมชนฯ

สำหรับในส่วนของปัญหาภาวะโลหิตจางและการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดอุทัยธานีมีการดำเนินการไปแล้วในหลายส่วน ซึ่งจะกระทำให้ต่อเนื่องในปี 2554 อาทิ

- การใช้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในวัยเรียน และหญิงวัยเจริญพันธุ์
- ใช้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องภาวะโลหิตจาง และการขาดสารไอโอดีน
- ศึกษา ทบทวน วิจัย องค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมธาตุเหล็ก และไอโอดีนในอาหาร
- คัดข้อมูลสู่ชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เมื่อทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเริ่มลงมือแล้ว เชื่อว่าปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาภาวะโลหิตจาง และการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ของอุทัยธานีจะทุเลาเบาบางลงจนหมดสิ้นไปในที่สุด

แนวทางการปฏิบัติงานของ นพ.สสจ.อุทัยธานี นพ.พุลสิทธิ์ ศีตสาร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 นายแพทย์ พุลสิทธิ์ ศีตสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีว่า

หน่วยงานหรือองค์กรสาธารณสุข เป็นองค์กรที่มีจุดเด่น 2 อย่าง คือ

1. เป็นองค์กรที่มีความสุข คือมีต้นทุนขององค์กร เช่น แกนนำ ทีมงาน และมีค่านิยมร่วมกัน มีต้นทุนด้านมนุษย์ คือ เก่ง ดี มีสุข และฮึด (อดทนอย่างสูง) ต้นทุนทางเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง Hardware และ Software

2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยน พัฒนาข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ในส่วนของเป้าหมายของการทำงานคือประชาชนนั้น ต้องเน้นไปยังผู้ที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ เช่น เด็กอายุ 0-5 ปี, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้มีฐานะยากจน

ในส่วนของการตอบสนองนโยบาย ก็แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. นโยบายประเทศ ที่ผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข โดยระบบการตรวจราชการที่ต้องตอบสนองให้ครบทุกประเด็นนโยบาย

2. นโยบายของพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานีเอง ก็ต้องสามารถแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด ซึ่งต้องมีการออกแบบให้เป็น Uthai Model โดยเฉพาะ เพื่อความเป็นเอกภาพสามารถประกวดและแข่งขันกับพื้นที่อื่นได้





ทุกทิศ ทัวอุทัย



นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี นำคณะข้าราชการ สาธารณสุขเข้าอวยพรปีใหม่แก่ นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด พร้อมทั้งขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เมื่อ 11 มกราคม 2554



นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี เป็นประธานเปิดอบรม และทำการบรรยายเพื่อกระตุ้นพลังการทำงาน ในการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมเทศบาลสว่างแจ่มสบายใจ เมื่อ 11 มกราคม 2554

นโยบายการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี แบบเบ็ดเสร็จ(Data center) มีความก้าวหน้าในระดับที่สามารถให้บริการในเร็ววันนี้ การประชุมคณะทำงานโดยมี นายวันชัย แข็งการเขตร สสอ. หนองขาหย่างทำหน้าที่ประธานที่ สสจ.อน.เมื่อ 19 ม.ค.2554



นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี นำตัวแทนจากหน่วยงานสาธารณสุขของอุทัยธานี เข้ารับรางวัล ในการจัดงานมหกรรมการพัฒนาคุณภาพ และนวัตกรรมข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย นอก-ส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ระดับเขต ที่โรงแรมพิมาน นครสวรรค์ เมื่อ 21 ม.ค. 2554



จังหวัดอุทัยธานีมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ความสามารถของ อสม. โดยจัดการประกวดอสม.ดีเด่นประจำปี ค้นหาอสม.คนเก่ง เพื่อส่งไปประกวดระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2554 ที่ สสจ.อุทัยธานี ได้ตัวแทนของจังหวัดไป 10 คน ใน 10 สาขา

หลังจากที่ได้คร่ำเคร่งทำงานสุขภาพมาทั้งปี ชาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีก็จัดงาน Free night หรือ "คืนปลดปล่อย" ที่เป็นทั้งงานสังสรรค์เพื่อความสามัคคีของหน่วยงาน และเป็นการต้อนรับเจ้านาย(นพ.สสจ.)คนใหม่ เมื่อ 7 ม.ค. 2554 ที่ สสจ.อุทัยธานี





เล่าเรื่องด้วยภาพ



กิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดอุทัยธานี



ประมวลภาพกิจกรรมและบรรยากาศการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ประจำปี 2554 ของจังหวัดอุทัยธานี ที่ทุกหน่วยงานจากทุกอำเภอต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันซึ่งชัย จึงเป็นไปด้วยความเข้มข้น เอาจริงเอาจัง แต่ยังคงไว้ซึ่งความรัก สามัคคี และความสนุกสนาน ที่สนามกีฬาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เมื่อ 20 มกราคม 2554